

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
F1A2	1. สํารวจและรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในพื้นที่คู้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	1. สํารวจความหลากหลายของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้พื้นล่าง ไม้เลื้อย พืชมีหัวใต้ดิน เป้าหมาย 6 ตำบลในอำเภอพระประแดง	600,000	ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ นครเขื่อนขันธ์	1. ดำเนินการในพื้นที่ อบต. ได้แก่ ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
		2. สํารวจความหลากหลายของชนิดผลไม้ในพื้นที่ ชนิด/จำนวน เป้าหมาย 6 ตำบลในอำเภอพระประแดง	600,000		
		3. การวิเคราะห์ข้อมูลและงานอํานวยการ	100,000		
	2. สํารวจวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชน บางกะเจ้า	สํารวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของชุมชน การละเล่น ประเพณี ตำรับยาพื้นบ้าน ตำรับอาหาร และอื่น ๆ	-		
F1A3	3. ปลูกรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ปลูกรักษาในพื้นที่ 2 ไร่ ต้นไม้ จำนวน 200 ต้น	55,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	4. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอนุรักษ์ส้มเทพรสคู้งบางกะเจ้า	ส่งเสริมส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสให้เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย	500,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	5. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า	ส่งเสริมการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงของจังหวัด	2,710,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	6. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำ	เกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอ จำนวน 45 ราย ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดและอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำ โดยดำเนินการ 1. ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงเป็ดปากน้ำให้เกษตรกร 2. ทศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเชิงคุณภาพ 3. จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและสนับสนุนการผลิตที่ดีและเหมาะสม	1,573,500	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	7. กิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน	38,400	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางเสาธง	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	8. กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ รั้วสิ่งแวดล้อมชายทะเล	เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	68,000	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F1A4	9. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	59,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	10. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่แนวทางการปฏิบัติ	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง	108,800	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F1A7	11. กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติสู่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงอันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง	77,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F2A3	12. กิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	35,200	1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F2A4	13. กิจกรรมขยายผลจากฐานทรัพยากรชุมชน	1. จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชนและขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้พื้นล่าง ไม้เลื้อย พืชมีหัวใต้ดิน (กล้าละ 10 บาท) เป้าหมาย 3 แห่ง 15,000 ต้น 2. จัดตั้งเรือนเพาะชำชุมชนและขยายพันธุ์ของชนิดไม้ผลในพื้นที่ (กล้าละ 50 บาท) เป้าหมาย 3 แห่ง 5,000 ต้น	300,000 500,000	ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์	งบประมาณต้นสังกัด (Function)

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. ส่งเสริมการทำวนเกษตรของคิ่งบางกะเจ้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต รายละเอียด 10,000 บาท เป้าหมาย 30 ราย	300,000		
		4. งานอำนวยการ	100,000		
	14. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน	1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชสวนครัวในชุมชน (สนับสนุนปัจจัยการผลิต) เป้าหมาย 6 ชุมชน	600,000		
		2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรในชุมชน เป้าหมาย 3 แห่ง	300,000		
	15. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวแบบชุมชนเมือง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวรูปแบบต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	31,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	16. การให้ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	137,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	17. กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	44,700	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนวมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	18. กิจกรรมเสริมสร้างการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	44,400	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	19. กิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยประสบการณ์จริง 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ	59,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
F2A5	20. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรจังหวัดสมุทรปราการ	1. เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการมีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรจังหวัด รวมทั้งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านพืช โดยประสานรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพืชที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ มาบันทึกเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของจังหวัดสมุทรปราการ 2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง	-	คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์	ผลที่จะได้รับ คือ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาในประเด็นที่ต้องร่วมตัดสินใจ
F2A5	21. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ณ สำนักงานโครงการ อพ.สธ. จำนวน 5 คน 2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรของจังหวัดโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ อพ.สธ. (มีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา)	-		
F3A3	22. กิจกรรมการปลูกพืชอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปลูกพืชเกษตรอินทรีย์บริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	38,800	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระประแดง	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F3A4	23. กิจกรรมส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะการที่เปลี่ยนแปลง	54,785	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางเสาธง	งบประมาณต้นสังกัด (Function)
	24. กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน	1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่น 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลน	35,960	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ วัดขุนสมุทรจีน จันทราวาส ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F3A7	25. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน	1. เพื่อลดการทำลายสภาพแวดล้อมทางทะเล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายให้มีสภาพที่ดีขึ้น 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	135,205	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	26. กิจกรรมปลูกป่าตามรอยศาสตร์ของพระราชทานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม	88,200	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ	1. ศึกษาเรียนรู้ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 2. งบประมาณต้นสังกัด (Function)
F3A8	27. เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขอบเขตพื้นที่ปกปักทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ	-	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	
	28. จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.จังหวัดสมุทรปราการ	จัดทำ website การดำเนินงาน อพ.สธ. ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียด เช่น แผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจำปี ผลการประชุม ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบแผนการปฏิบัติงาน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ.	-	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	
	29. ขยายผลจากฐานทรัพยากรชุมชน	1. ส่งเสริมการขยายพันธุ์ของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้พื้นล่าง ไม้เลื้อย พืชที่มีหัวใต้ดิน 2. ส่งเสริมการขยายพันธุ์ของชนิดผลไม้ในพื้นที่ชนิด/จำนวน 3. ส่งเสริมการปลูกสวนวนเกษตร	300,000 500,000 400,000	ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ นครเขื่อนขันธ์	ดำเนินการในพื้นที่ อบต. ได้แก่ ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอบางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า และ บางกอบัว
	30. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.	สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. มีจำนวนรวมเป็นร้อยละ 20 ของโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรปราการ	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชดำริ
	31. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช	พัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา จำนวน 6 ราย และส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ GAP พืช	1,210,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/การดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	32. งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ	จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ	4,025,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	33. สร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการอพ.สธ. และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ	1. สร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2. ผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 2 คน 3. มีความตระหนักและให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.	-	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
	34. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.	เชิญชวนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 แห่ง	-	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
	35. เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการซึ่งทาง อพ.สธ. จัดขึ้น	จังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการซึ่งทาง อพ.สธ. จัดขึ้น	-	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	
	จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม		15,729,950		

หมายเหตุ

F หมายถึง กรอบการดำเนินการดำเนินงาน อพ.สธ. 3 กรอบ ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้ F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก

A หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้ A1 กิจกรรมปกป้องทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ และจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชดำริ

***การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงาน (งบ function) ที่ดำเนินงานภายในจังหวัด ทางจังหวัดสามารถรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัดได้